

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอราทวารกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร	สว่างเจริญ	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	ทิฆมทรัพย์	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์สมชาย	พรหมสุวรรณ	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๔. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์	โพธิ์เขียว	รองอธิการบดี
๕. อาจารย์ ดร.นัยนพัศ	อินจวงจิริกิตต์	รองอธิการบดี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ	ประดิษฐ์ทรง	รองอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์	บัวทอง	รองอธิการบดี
๘. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา	แจ้ดนาลาว	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ	เดชะปัญญา	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภาฯ
๒. นางสาวสรัญญา	บุญญา	บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒนโยธิน	รองอธิการบดี (ติตราชการ)
----------------------------	---------------	--------------------------

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นายจักรชัย	ตระกูลโอสถ	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๕ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข (เหม ผลพันธ์) อาคาร ๖ ชั้น ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒. วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในยุคดิจิทัลสู่ห้องเรียนคุณภาพ สำหรับคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงแรม Health Land Resort & Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

๓. การลงนามอนุมัติเรื่องการของบประมาณที่มีวงเงินเกินจำนวนหนึ่งล้านบาท การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ และการขออนุมัติอัตราค่าจ้างของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หากรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีท่านใด ได้รับเรื่องดังกล่าว จากหน่วยงานที่ท่านได้กำกับดูแล หรือท่านได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณีอธิการบดีเดินทางไปราชการ ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดีได้รับทราบ และส่งเรื่องมายังอธิการบดีให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และลงนามเรื่องดังกล่าว ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. วันที่ ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนงบประมาณในการให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบค.) นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อศึกษาดูงาน และเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน (ปักกิ่ง และเทียนจิน) ซึ่งอธิการบดี ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

๕. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ สมชาย พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ เดชะปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.พรรณนา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภีรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยหนานหนิง (Nanning University) เมืองหนานหนิง มณฑลกวางซี เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในวาระโอกาสการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยมีการแก้ไขวาระที่ ๔.๑๓ การกำหนดคุณสมบัติตำแหน่ง เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มติที่ประชุม ข้อที่ ๑. จากเดิม “ไม่เห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติตำแหน่ง เพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เสนอ เนื่องจากเป็นการกำหนดรับโอน ในสาขาวิชาที่ไม่มีหลักสูตรแล้ว” **แก้ไขเป็น** “ไม่เห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติตำแหน่ง เพื่อรับโอนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เสนอ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีการรับนักศึกษาแล้ว และจะทำการปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษารอบทุกคนแล้ว”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ การขออนุญาตนำส่งใบเสนอราคาการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (ภาคสมัครใจ)

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ การนำเสนอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการดำเนินการเรื่องการทำประกันสุขภาพกลุ่ม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน และข้อมูลจากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบรายละเอียดของราคาในบริษัทต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม คำนวณ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่มหาวิทยาลัย และ จะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อร่วมกันพิจารณา ในคราวการประชุมครั้งถัดไป จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานเรื่องการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (ภาคสมัครใจ) เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดของราคาในบริษัทต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม คำนวณ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย และ สรุปรายงานผลการดำเนินงานเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบเป็นประจำ ทุกเดือน

วาระที่ ๓.๒ การดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือก Solar Rooftop

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รายงานการประชุมโครงการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก Solar Rooftop เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ การดำเนินงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเซฟอาหารไทย” ภายใต้นโยบายการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติด้านอาหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และได้ย้ายพื้นที่รับผิดชอบจากจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นกรุงเทพมหานครและอำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การขออนุมัติจ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลังสายสอน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปทุมวิชัย) มีความประสงค์จ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลังสายสอน ตำแหน่งอาจารย์ฝ่ายปทุมวิชัย (สายสอน) จำนวน ๑ อัตรา จากเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปทุมวิชัย) จึงขออนุมัติจ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลังสายสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในอัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา คือ นางสาว

พัชราภรณ์ เวื่อมประโคน วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย จึงนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการจ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลังสายสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในอัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา คือ นางสาวพัชราภรณ์ เวื่อมประโคน วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขา การศึกษาปฐมวัย

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๒ การขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและประเภท ของบุคลากร

สรุปเรื่อง

เนื่องจากศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งช่างไฟฟ้า ประเภทลูกจ้าง (เงินรายได้) เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ประกอบกับงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งฯ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลกรอบอัตรากำลังฯ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเสนอความเห็นในประเด็นดังกล่าว จึงขอเสนอความเห็นที่ว่าตำแหน่ง ที่ขอเปลี่ยนเป็นบุคลากรต่างประเภทกันและมีงบประมาณในการจ้างที่แตกต่างกัน โดยตำแหน่งช่างไฟฟ้า จะเริ่มจ้างในอัตรา ๑๒,๐๙๐ บาท และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจะเริ่มจ้างในอัตรา ๑๙,๕๐๐ บาท (งบประมาณที่ใช้จ้างสำหรับค่าจ้างต่อเดือนแตกต่างกัน ๗,๔๑๐ บาท) ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติอัตราตำแหน่งบุคลากรต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน เพื่อเปิดรับการสรรหาต่อไป งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งฯ กองบริหารงานบุคคล ได้แนบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและประเภทของ บุคลากร ดังนี้

๑. สรุปจำนวนกรอบอัตรากำลังของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ (มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วางอยู่ ๕ อัตรา)

๒. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา)

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งและประเภทของบุคลากรของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๓ การขออนุญาตให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
(กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

สรุปเรื่อง

นายศิริชัย เมฆิน รหัสนักศึกษา ๕๕๒๑๓๗๕๑๐๐ ชั้นปีที่ ๑๑ ทำการยื่นคำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา และดำเนินการสำเร็จการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีสถานภาพพ้นสภาพนักศึกษา เพราะระยะเวลาเรียนครบกำหนด เกิดจากความเข้าใจผิดในระยะเวลาการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ขณะนั้น ทั้งนี้ได้ตรวจสอบในรายงานผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว พบว่านักศึกษาดังกล่าวได้ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงขาดผลการเรียนอยู่หนึ่งรายวิชา หากนักศึกษาดำเนินการนำส่งบัณฑิตนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนสามารถพิจารณาผลคะแนนและนำส่งผลการศึกษาได้

วิทยาลัยการดนตรี จึงขออนุญาตให้นักศึกษาได้คืนสภาพ และดำเนินการทำเรื่องสำเร็จการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยนักศึกษายินดีดำเนินการชำระตามหนี้ค้างชำระและค่าปรับทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. ไม่เห็นชอบการคืนสภาพและการทำเรื่องสำเร็จการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ของนายศิริชัย เมฆิน รหัสนักศึกษา ๕๕๒๑๓๗๕๑๐๐ ชั้นปีที่ ๑๑ เนื่องจากได้มีการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว และไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย

๒. กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ที่จะสำเร็จการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมีแนวทางให้นักศึกษามาเริ่มต้นสมัครเข้าเรียนใหม่ และใช้วิธีการเทียบโอนรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ

๓. มอบวิทยาลัยการดนตรี แจ้งนักศึกษา และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๔ การเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สลากออมสิน และกองทุน

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มุ่งรักษาเงินต้น ๓ เดือน ๕๑ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ทะเบียนเลขที่ ๐๐๐-๐-๐๔๐๘๗๑๗-๗ ซึ่งครบกำหนดวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินต้น จำนวน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย ๒๗๖,๖๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

กองคลัง จึงได้ขอข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สลากออมสินและกองทุน จำนวน ๕ แห่ง เพื่อประกอบการพิจารณานำฝากเงินต้น จำนวน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย ณ วันดำเนินการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้นำเงินฝาก/ลงทุนกับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ระยะเวลา ๓ เดือน อัตราดอกเบี้ย ๑.๙๐ %

๒. มอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๕ การขออัตราเพื่อทดแทนตำแหน่งอาจารย์ที่ลาออก

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุมา แก้วคต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้สาขาวิชาฯ ขาดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอความอนุเคราะห์ ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรอัตราเพื่อทดแทนตำแหน่งอาจารย์ที่ลาออกจากราชการดังกล่าว โดยขอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับศาสตร์ด้านสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นศักยภาพของหลักสูตร จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๖ การขอสงวนอัตราอาจารย์เกษียณอายุราชการและขอรับอาจารย์ เพื่อมาทดแทน

สรุปเรื่อง

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิ จงวิวัฒน์สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่งผลให้จำนวน อาจารย์ผู้รับผิดชอบของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ไม่ครบตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ สกอ. กำหนด โดยในปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ มีจำนวน ๕ ท่าน

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอสงวน จำนวน ๑ อัตรา ของอาจารย์เกษียณอายุราชการ และขอเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อมาทดแทน และเพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)
๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๗ การนำเสนอโลโก้มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเดช ประปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ออกแบบโลโก้มหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบให้ใช้โลโก้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบบที่ ๒ สีม่วง - ทอง
๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเดช ประปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๘ ข้อสังเกตเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนักหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้มีมติแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวตามหลักการร่างกฎหมาย และได้ตั้งข้อสังเกต ฝ่ายเลขานุการจึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๙ การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

สรุปเรื่อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่งสำนักงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารพิจารณากำกับ เร่งรัด และติดตาม เพื่อให้มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และเมื่อสิ้นสุดการใช้งบประมาณ รายงานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ออกแนวทาง/มาตรการในการปฏิบัติ ให้แก่ทุกหน่วยงานได้รับทราบ และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๐ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ ๓๑**

สรุปเรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ ๓๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนาความรู้ ทักษะและขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเป็นสากล ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โครงการฯ กำหนด เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๑ – ๒ คน จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ/เห็นชอบเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ ๓๑

วาระที่ ๔.๑๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.

สรุปเรื่อง

งานวินัยและนิติกร กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.
๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๑๒ การพิจารณาใช้สถานที่เป็นห้องคลินิกเทคนิคการแพทย์

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จัดหาสถานที่ตั้งห้องคลินิกเทคนิคการแพทย์ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการสุขภาพและป้องกันโรค (MOU)

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดหาสถานที่ตั้งห้องคลินิกเทคนิคการแพทย์ คืออาคาร ๑๒ ชั้น ๑ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการใช้สถานที่อาคาร ๑๒ ชั้น ๑ เป็นห้องคลินิกเทคนิคการแพทย์
๒. มอบอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๑๓ (ร่าง) โครงการสระว่ายน้ำ

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) โครงการสระว่ายน้ำ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการสระว่ายน้ำ
๒. มอบอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสระว่ายน้ำ เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗**

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๕ (ร่าง) ประกาศ ของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบ
การจราจรและรักษาความปลอดภัย**

สรุปเรื่อง

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบการจราจรและรักษาความปลอดภัย ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การนำยานพาหนะผ่านเข้า-ออก และจอดบริเวณมหาวิทยาลัย

๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติ การจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

๓) (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การนำยานพาหนะผ่านเข้า - ออก และจอดบริเวณมหาวิทยาลัย

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติ การจอตระกัจกรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

๓. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจอตระกัจกรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ภายใน มหาวิทยาลัย

๔. มอบอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๔.๑๖ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SDGs ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การจัดอันดับ Impact Rankings ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของ Times Higher Education (THE)

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุม คณะกรรมการด้านการประสานและดำเนินการเพื่อนำส่งข้อมูลที่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน (SDGs) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะกรรมการด้านการประสานและดำเนินการเพื่อนำส่งข้อมูลที่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วัฒนพานิช คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ เพื่อหารือเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของ Times Higher Education (THE)

การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒ หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings 2024 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของ Times Higher Education (THE) พร้อมทั้งได้มีการหารือข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประสานข้อมูลและรวบรวมสำหรับแปลภาษาและนำส่งสู่การจัดอันดับ Impact Rankings 2024 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป

กิจกรรม “การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยความเป็นมา ดังนี้

เป้าหมายการรวมการศึกษาระดับอุดมศึกษา รัฐบาล อุตสาหกรรม และสังคมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เป็นการประชุม Global Sustainable Development Congress ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วม รวบรวมผู้นำทางความคิดและนักสร้างสรรค์ระดับโลก

จำนวน ๓,๐๐๐ คน มาหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขเร่งด่วนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านความยั่งยืน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่การศึกษาระดับอุดมศึกษา รัฐบาล ธุรกิจ และสังคมต้องทำเพื่อช่วยให้สังคมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการแสดงพลังให้เกิดการดำเนินการ สำหรับมหาวิทยาลัยและธุรกิจทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย โครงการนวัตกรรมและการเข้าถึงสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเนื่องในปีที่ ๔ ซึ่งในปีที่แล้วได้เข้าร่วม World Academic Summit วันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ประเทศออสเตรเลีย ในการเข้าร่วมงานประชุมกิจกรรม “การแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในครั้งนี้นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการแสดงผลงาน จำนวน ๘ คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|
| ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนกร | สว่างเจริญ | รักษาราชการแทนอธิการบดี |
| ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา | พงศ์พัฒน์โยธิน | รองอธิการบดี |
| ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ | เดชะปัญญา | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา | วัฒนพานิช | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ | อภิรัตน์วรเดช | ผอ.สำนักวิทยุเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอาเซียน |
| ๖) อาจารย์ ดร.วรวรรณ | ปิ่นรัตนกร | เลขานุการงาน SDGs |
| ๗) Mr.Konstantinos | Balis | ผู้ช่วยเลขานุการงาน SDGs |
| ๘) อาจารย์อิสริย์ภัก | หงส์นิมิตชัย | ผู้ช่วยเลขานุการงาน SDGs |

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ SDGs ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของ Times Higher Education (THE)

๔.๑๗ รายงานผลการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๐ โครงการย่อย ภายใต้โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
- ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
- ๓) โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
- ๔) โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ๕) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
- ๖) โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
- ๗) โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม
- ๘) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล
- ๙) โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ ๒๑

ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๖ คน

การประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๐ โครงการ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง เช่น ผลผลิต ผลกระทบเชิงพื้นที่ของโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้ติดตามกระบวนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม ผลลัพธ์ของโครงการ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ ๒๑

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ การรายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดั่งเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ รายงานการดำเนินโครงการที่จะเกิดขึ้น ของคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี ได้รายงานการจัดโครงการต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ กิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ และการทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และวิพากษ์แผน” ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๗ คณะวิทยาการจัดการ

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗” ในวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๓) โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา กิจกรรม “การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม” ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม “รายงานผลและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการ” ในวันที่ ๕,๖,๑๔,๑๘,๒๑, ๒๕,๒๗,๒๘ มิถุนายน – ๑,๔,๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ คณะวิทยาการจัดการ

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดั่งเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง

ผู้จดยางานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

